
    ๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  

วันศุกร ์ที่ ๙ เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน  

.................................................................. 
 

    สวัสดีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน วันนี้เป็นการ 
    ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒  เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิด  
    ประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑     เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในวันที่  ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๖๒  เวลา  ๑๗.๐๐ นาฬิกา  ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน 
การแต่งกายโดยประชาชนทั่วไป เสื้อสีฟ้า ข้าราชการ ชุดเครื่องแบบราชการสีกากี 
ในงานจะมีการแสดงเทิดพระเกียรติของแม่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขตําบล  
โพไร่หวาน ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้า
ร่วมงานในวัน และเวลา ดังกล่าว 
   

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑/๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ    ตามท่ีได้มีการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๑ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  มิถุนายน  ๒๕๖๒  นั้น  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม  

รายละเอียดตามเอกสารใน หน้า ๑ – ๕  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไข ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม   ไม่มี 
 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ด้วย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)      สมาชิกสภาฯ ท่านใดรับรองขอให้ ยกมือขึ้น 
 

มติที่ประชุม   รับรองเป็นเอกฉันท์ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่  

๓.๑  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณ 
ประธานสภาฯ           ตามท่ีได้รับการเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจากผู้บริหารเพื่อ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ดําเนินการจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    เนื่องจากเป็นไปตามหนังสือสั่งการ  



    ๒ 

 
กรมส่งเสริม มท ๐๘๑๐.๗/ว๒๒๖๐๙ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

โดยขออนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณจํานวน ๑,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น 
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ดังนี้ 
          - อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) สํานักปลัดฯ 
และขออนุมัติโอนลดงบประมาณจํานวน ๑,๔๐๐ บาท จากโครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข  
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร   
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงนิ
งบประมาณรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์     ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ท่ีทําให้
ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น   
รายละเอียดตามเอกสารในระเบียบวาระที่ ๓.๑  หน้า ๖ – ๑๐ 
 

ประธานสภาฯ   ที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขอให้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ด้วย  
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร)  
 
เลขานุการสภาฯ   สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์  (Smart   Card)  ตาม 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  มาตรฐาน  ISO/IEC  ๗๘๑๖ ได้   สามารถอ่านข้อมูลบนบัตรประจําตัวประชาชน 
    แบบอเนกประสงค์ของกรมการปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์เครื่อง  

อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ที่มีรูปแบบการสัมผัส Chip แบบ Landing Contact 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไรบ้าง 
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) 
 
เลขานุการสภาฯ   ช่วยลดขั้นตอนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการให้สะดวกยิ่งข้ึน เพียงแค่พกบัตร 
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ประชาชนมาด้วยทุกครั้ง 
 
ประธานสภาฯ   ที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 



    ๓ 

 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมไม่มีท่านใดอภิปรายแล้ว   จึงขอมติที่ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯ  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ท่านใด   เห็นชอบให้โอนงบประมาณ ขอได้โปรด ยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

๓.๒ เรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประธานสภาฯ    ตามท่ีได้รับแจ้งจากผู้บริหารขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดิน  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และสิ่งก่อสร้าง   ดังนี้ 
    -  โครงการที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑          

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย ๔ หมู่ ๒ บ้านทุ่งลม   งบประมาณ 
๑๐๗,๒๑๐ บาท 

๒. โครงการฝังท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก ตั้งแต่บ้านพ่ีแม็ทถึงบ้านช่างดม หมู่ ๔  
บ้านเพรียง  งบประมาณ ๘๗๖,๐๐๐ บาท 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ 
(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๑   หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙  วรรค  ๒  กรณีเม่ือสิ้นสุด
ระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว     หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้
ดําเนินการก่อหนี้ผูกพัน  ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อ
สภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทําให้ 
ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน   หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง     ให้ขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่
กรณี   และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้  
รายละเอียดเอกสารหน้า  ๑๒ – ๑๗  ขอเชิญนายกฯเป็นผู้  ชี้แจง 
 

นายก อบต.   สําหรับ ๑.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย ๔  หมู่ ๒ บ้านทุ่งลม  งบประมาณ 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ๑๐๗,๒๑๐ บาท ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างและได้ปรึกษากองช่างว่าต้องทําการ  

ปรับปรุงแผนพัฒนาใหม่ด้วย เนื่องจากมีปัญหาการก่อสร้างในการระบายน้ํา 
๒. โครงการฝังท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก  ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม  หมู่ ๔  
บ้านเพรียง  งบประมาณ ๘๗๖,๐๐๐ บาท เราได้ตั้งงบประมาณของโครงการนี้ใน 
ข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๕๐,๖๘๐ บาท เพื่อที่จะได้ดําเนินการ 
ทําโครงการนี้ 
 จึงขออนุมัติจากสภาฯเพ่ือไม่กันเงิน ด้วย  
 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามหรือไม่  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ขอเชิญ 



    ๔ 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการฝังท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก  ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้านช่างดม  หมู่ ๔   
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) บ้านเพรียง ไม่มีผู้รับจ้างมา ๒ ปีแล้ว เพราะเหตุผลอะไร 
   
ผู้อ านวยการกองช่าง  มีผู้รับจ้างทําโครงการ แต่พอผู้ว่าจ้างมาดูสถานที่ก็ไม่เข้ามาดําเนินการทําโครงการ
(นายวินัย  กู้นาม)  เกิดการทิ้งงาน เหตุผลอยู่ที่งบประมาณไม่เพียงพอและพ้ืนที่การทํางานลําบาก  
 
นายก อบต.   เราได้เพ่ิมและตั้งงบประมาณของโครงการนี้แล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น่าจะได้ผู้
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) รับจ้างดําเนินการทําโครงการนี้ได้  
 
เลขานุการสภาฯ   ตามท่ีได้มีการปรึกษากันในการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา เราได้ประมาณราคาเพ่ิม
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  งบประมาณของโครงการนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้หาผู้รับจ้างทําโครงการได้  
 
นายก อบต.   จะหาผู้รับจ้างมาทําโครงการฝังท่อระบายน้ําพร้อมบ่อพัก  ตั้งแต่บ้านพี่แม็ทถึงบ้าน
(สิบเอกวัลลภ   แจ่มจ ารัส) ช่างดม  หมู่ ๔ บ้านเพรียง  ในปีหน้าให้กับประชาชนให้ได้ ต้องขอโทษที่ไม่สามารถ 

หาผู้รับจ้างมาทําโครงการนี้ได้ในขณะนี้ 
 

ประธานสภาฯ   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ขอกันเงินเพ่ือดําเนินการต่อ            
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 

  
ประธานสภาฯ   โครงการที่ขออนุมัติกันเงินรายจ่าย ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒            
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)       

๑. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายหลักต่อจากเดิมโค้งบ้านรองตี๋ (ฝั่งขวา)  
หมู่ที่ ๑ บ้านปลายนา   งบประมาณ ๒๐๒,๓๐๐ บาท 

๒. โครงการทําลูกคลื่นถนนสายหลัก จํานวน ๒ จุด จุดละ ๕ ถุง หมู่ที่ ๑  
บ้านปลายนา  งบประมาณ ๑,๔๐๐ บาท 

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา ซอย ๑  
(ซอยบ้านพี่ป๊อก) หมู่ที่ ๓ บ้านใหม่  งบประมาณ ๑๒๑,๒๐๐ บาท 

๔. โครงการปรับปรุงถนนสายหลักช่วงโค้งและช่วงปากทางเข้า หมู่ที่ ๓  
บ้านใหม่  งบประมาณ ๒,๘๐๐ บาท 

๕. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายนาตาอ่ิม หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย   
งบประมาณ ๔๗๘,๗๐๐ บาท 

๖. โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ํา ซอย ๖ หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย   
งบประมาณ ๑๘๗,๘๕๐ บาท 

๗. โครงการซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗  บ้านตะโกงาม   
งบประมาณ ๒,๑๒๐ บาท 



    ๕ 

 
๘. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 

 

และมีโครงการที่ (ท าสัญญาแล้ว – รอส่งงาน) ดังนี้ 
 

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
    ซอยไร่ตีนกา หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งลม  งบประมาณ ๑,๓๗๙,๘๐๐ บาท 
 ๒. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอย ๑๐ ต่อจากถนนเดิมของฝั่งซ้ายหอพักวิศรา        
     หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง  งบประมาณ ๓๗๓,๔๕๐ บาท  
 ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําถนนทางเข้าลาดโพธิ์ ซอยข้างวัดเพรียง) หมู่ที่ ๔  

บ้านเพรียง  งบประมาณ ๓๑๘,๕๐๐ บาท  
 ๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ํา ซอย ๒ (หอพัก 
     วิบูลย์ชัย) หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง  งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๔๘  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ                                                                              
(ฉบับที่ ๔)  พ.ศ.๒๕๖๑  หมวด ๕  การกันเงิน  ข้อ ๕๙ วรรค  ๑  ในกรณีที่มีราย 
จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจําเป็นจะ  
ต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน  
ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 
รายละเอียดเอกสารหน้า  ๑๘ – ๔๙  ขอเชิญนายกฯเป็นผู้  ชี้แจง 

 

นายก อบต.   สําหรับโครงการที่ ๑- ๘ เป็นการขออนุมัติจากสภาเพ่ือขอกันเงินในปีงบประมาณ 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ๒๕๖๒ และในส่วนของโครงการที่ได้ทําสัญญาไว้ แล้วรอส่งมอบงานอีกจํานวน ๔  

โครงการ ซึ่งไม่ต้องทําการกันเงินไว้  เพราะโครงการได้ดําเนินการเสร็จบ้างแล้วจึง  
ขอชี้แจงให้กับสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ 
      

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะอภิปราย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) หรือไม่ ขอเชิญ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขอดูรายละเอียดของรถขยะท่ีจะจัดซื้อ และการจัดซื้อ
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) รถขยะเป็นคันที่เท่าไรแล้ว  
 

เลขานุการสภาฯ   รายละเอียดอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณปีพ.ศ.๒๕๖๒    ที่ส่งให้กับสมาชิกสภาฯทุก
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ท่านไปแล้ว เราจําเป็นต้องจัดซื้อรถบรรทุกขยะเนื่องจากรถขยะคันเก่าชํารุดเสียหาย  

ไม่สามารถท่ีจะซ่อมแซมได้แล้ว การจัดซื้อรถขยะในครั้งนี้เป็นคันที่ ๔ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๖  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําสายนาตาอ่ิม หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย ได้ดําเนินการถึง
(ส.อบต.คณาธิป  นวนพลอย) ไหนแล้ว 



    ๖ 

 
 

นายก อบต.   กําลังประกาศดําเนินการหาผู้รับจ้างทําโครงการอยู่    
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๑  โครงการทําลูกคลื่นถนนสายหลัก จะดําเนินการทําโครงการเมื่อไร   
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
 
นายก อบต.   จะแจ้งให้กับสมาชิกสภาฯทราบเมื่อดําเนินการทําโครงการ    
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์จะอภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)  
 
ที่ประชุม   ไม่มี  
 
ประธานสภาฯ   ที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญ  เมื่อไม่มี จึงขอมติที่    
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ประชุมด้วย  สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้กันเงิน  ขอได้โปรด ยกมือขึ้น 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กันเงินไว้  
 

๓.๓  เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  
ประธานสภาฯ          ตามทีผู่บ้รหิารไดข้ออนมัุติจา่ยขาดเงินสะสม เพ่ือนาํมาจา่ยโครงการ   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมและรางระบายน้ํา คลองนากระทุ่ม หมู่ที่ ๕ บ้านเพรียง  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ ๘๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยรับ
อนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  

         (๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   หรือกิจการที่จัดทําเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของ
ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาม  

 ที่กฎหมายกําหนด  
           (๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี



    ๗ 

 
ถัดไปหากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็น
อันพับไป 

  รายละเอียดตามเอกสารหน้า ๕๐ – ๕๕ ขอเชิญนายกฯได้ชี้แจง  
 

นายกอบต. เนื่องจากไม่ได้ผู้รับจ้างทําโครงการนี้         
(สิบเอกวัลลภ   แจ่มจ ารัส) 
 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบข้อ ๓   เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้วองค์กรปกครองส่วน  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์) ท้องถิ่นต้องดําเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน

หนึ่งปีถัดไปหากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสม  
นั้นเป็นอันพับไป 
 

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดสอบถามหรือไม่  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ   จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าโครงการนี้เป็นอันพับไปตามระเบียบ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
     
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

๓.๔  เรื่องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ          ด้วยผู้บริหารได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑)           
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้ 
           โรงเรียนวัดเพรียง  (วิเทศราษฎร์วัฒนา)  และโรงเรียนบ้านบ่อหวาย  ขอความ  
    อนุเคราะห์สนับสนุนอัตรากําลังครูสายงานผู้สอน    ซึ่งในแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  

๒๕๖๑- ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน ได้บรรจุโครงการอุดหนุน 
งบประมาณในลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพอ่ืน  ที่ขาดแคลน  
ให้แก่โรงเรียนในเขตตําบลโพไร่หวาน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา 
และวัฒนธรรม  แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ไว้ในปีพ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือ 
ให้การดําเนินการถูกต้องจึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขปีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  
๒๕๖๑-๒๕๖๕)   แก้ไข  (ครั้งที่ ๑)  พ.ศ.๒๕๖๒   โครงการอุดหนุนงบประมาณใน 
ลักษณะของการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษหรือวิชาชีพอ่ืนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียน  
ในเขตตําบลโพไร่หวาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 



    ๘ 

 
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จากปีพ.ศ.๒๕๖๕ เป็นปีพ.ศ.๒๕๖๓ 
โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป 
       ปรากฏว่ามีการตรวจพบข้อผิดพลาดในการบรรจผุิดประเภทครุภณัฑ์ คือ แผน 
งานบริหารงานทั่วไป   หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร   รายการเครื่อง
ตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  ซึ่งตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณ จะต้อง
เป็นประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อให้การดําเนินการถูกต้องจึงแก้ไขประเภท  
ครุภัณฑ์  รายการเครื่องตัดหญ้า  แบบข้อแข็ง  จาก “ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร” 
เป็น “ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว”  โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์และสาระสําคัญเดิม 
เปลี่ยนแปลงไป 
 

ประธานสภาฯ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กร ปกครอง           
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๔ วรรค ๑๘ การแก้ไข หมายความว่า การแก้ไขข้อ 

ผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานให้ถูกต้อง โดยไม่ทําให้วัตถุประสงค์
และสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป และหมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็น
อํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผน  
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘ เมื่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้ง
สภาท้องถิ่น อําเภอ และจังหวัดทราบด้วย 
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบตามในหน้าที่  ๖๐ – ๖๘  จึงขอให้ที่ประชุมได้ 
รับทราบ  มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ 
 

ที่ประชุม ไม่มี  
 

ประธานสภาฯ เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส)   (พ.ศ.๒๕ ๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไข (ครั้งที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๒  ด้วย     
 

ที่ประชุม   ทราบ  
 

๓.๕  เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๒  
ประธานสภาฯ            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หมวด  ๓  วิธีการจัดทํา  

งบประมาณ ข้อ ๒๓ วรรค ๒ เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้ง 
เงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจําปีแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
รวบรวม  และจัดทําร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีก  
ครั้งหนึ่ง  เพ่ือคณะผู้บริหารได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม  



    ๙ 

 
วาระท่ี ๑   รับหลักการ  
 

ประธานสภาฯ   ขอให้ฝ่ายบริหาร  ชี้แจงหลักการเกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
นายก อบต.   หลักการและเหตุผล 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส)  ในปีงบประมาณ ๒๕ ๖๓ องค์การบริหารส่วนตําบลได้ประมาณการรายรับไว้ 
    จํานวน  ๔๐,๐๗๓,๐๐๐  บาท   โดยในส่วนของรายได้ท่ีองค์การบริหารส่วน 
    ตําบลจัดเก็บเอง  จะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และในส่วนของ 
    งบประมาณรายจ่ายได้กําหนดวงเงินรายจ่ายไว้จํานวน  ๔๐,๐๗๓,๐๐๐ บาท  
    ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
    มากยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นการจัด  
    ทํางบประมาณแบบสมดุล (รายจ่ายเท่ากับรายรับ) ตามร่างที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ประธานสภาฯ   ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปราย  ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนา โครงการกลบบ่อพัก ซอย ๔ หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง  เนื่องจาก
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) ได้รับความเดือดร้อนด้วย ใช้งบประมาณไม่มาก เนื่องจากมีน้ําขังและเสีย 
 
เลขานุการสภาฯ   ไม่สามารถเพ่ิมเติมโครงการได้ เนื่องจากโครงการต้องเพ่ิมในแผนพัฒนาก่อนและ  
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  ต้องมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนด้วย  แต่จากรายละเอียดสามารถให้ 
    กองช่างเข้าไปสํารวจและตั้งงบแก้ไขได้  
 
นายก อบต.   ขอให้สมาชิกสภาฯเขียนคําร้องเพ่ือทําการกลบบ่อพัก และจะให้กองช่างไปสํารวจ  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) พื้นที่กับสมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอ  เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ซอยข้างวัดเพรียงบริเวณปากทางเข้าออก มีบ่อพักอยู่ ๑ บ่อ ซึ่งไม่ได้ใช้แล้วฝั่งทาง  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) โรงเรียนวัดเพรียง ขอให้กลบบ่อพักให้เป็นพ้ืนเดียวกับถนนด้วย 
 
นายก อบต.   ขอให้กองช่างทําการสํารวจและดําเนินการทําให้สมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอ  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 
ประธานสภาฯ   เมื่อท่ีประชุมไม่มี  สมาชิกสภาฯท่านใดอภิปรายแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับ                   
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) หลักการแห่ง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
    หรือไม่   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบรับหลักการ  ขอให้ยกมือขึ้น 



    ๑๐ 

 
 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ 
 
เลขานุการสภาฯ   เนื่องจากเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จะพิจารณาสามวาระรวดไม่ได้ 
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขอให้ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติโดยเลือกจาก 
    สมาชิก สภาฯจํานวน ๓ ท่าน และแต่ละท่านให้มีผู้รับรอง ๒ คน ขอเชิญเสนอ 
สมาชิกอบต.หมู่ ๓   ขอเสน อ  ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ 
(ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด)  
 
เลขานุการสภาฯ   ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  ๑. ส.อบต.บุญมา  หร่ายเรียง      
    ๒. ส.อบต.สุภาพ  เอ่ียมสะอาด 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๕  ขอเสน อ  ส.อบต.สมใจ  สายคํามาตย์ 
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) 
 
เลขานุการสภาฯ   ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  ๑. ส.อบต.ประสงค์   เจดีย์พราหมณ์      
    ๒. ส.อบต.คณาธิป  นวนพลอย 
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๓  ขอเสน อ  ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์ 
(ส.อบต.สมใจ  สายค ามาตย์) 
 

เลขานุการสภาฯ   ผู้รับรอง  ๒  คน  คือ 
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  ๑. ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด      
    ๒. ส.อบต.วีรชาติ  งามชม 
 

เลขานุการสภาฯ   เมื่อที่ประชุมได้คณะกรรมการแปรญัตติแล้ว สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์ขอ 
(พันจ่าโทธนัช ศิริรัตน์)  แปรญัตติให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อ   
    เสนอต่อประธานแปรญัตติ   ภายในวันที่  ๑๒  สิงหาคม   ๒๕๖๒  ก่อนเวลา   
    ๑๒.๐๐ น. และขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เป็นราย
    ข้อ ในวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๒.๐๐ น.   
     ขอเชิญสมาชิกสภาฯเข้าร่วมประชุมพิจารณารายข้อในวาระท่ี ๒  วันที่  
    ๑๕   สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหาร
    ส่วนตําบลโพไร่หวาน  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ โดยแต่งกายชุดราชการสีกากี 
 



    ๑๑ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
      

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอได้ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 

เลขานุการสภาฯ   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวานได้ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดิน   
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  บัดนี้สํานักงานท่ีดินได้มีหนังสือมาถึงอบต.แล้ว ว่าไม่สามารถดําเนินการในท่ีดินได้ 

ตามหนังสือที่แจ้งให้กับสมาชิกสภาฯ 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๗  ขอทําลูกคลื่นก่อนขึ้นสะพาน หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหวาย คลองดี ๑๘ ที่เชื่อมต่อหมู่ที่ ๗  
(ส.อบต.สุภาพ  เอ่ียมสะอาด) บ้านตะโกงามด้วย 
 

นายก อบต.   ขอให้สมาชิกสภาฯไปเขียนคําร้องที่องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อที่จะได้ดําเนินการ  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ทําลูกคลื่นตามคําร้องขอ  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๓  ขอให้เก็บป้ายโครงการที่หมดอายุ ของหมู่ที่ ๓ บ้านใหม่ด้วย     
(ส.อบต.รัชชานนท์  มูลสอาด) 
 

นายก อบต.   จะดําเนินการไปเก็บป้ายโครงการให้ตามที่สมาชิกสภาฯได้เสนอ 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เรื่องกล้องวงจรปิด  ในการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมาได้ประชุมเกี่ยวกับการติด   
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) กล้องวงจรปิด ตอนนี้ได้ดําเนินการถึงไหนแล้ว ในส่วนของสถานที่ที่จะติดกล้อง  
    วงจรปิดขอให้ประสานกับสมาชิกสภาฯแต่ละหมู่ด้วย  
 

นายก อบต.   ยังอยู่ในช่วงสํารวจสถานที่ท่ีจะติดตั้งกล้องวงจรปิดอยู่ และทางองค์การบริหารส่วน 
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ตําบลจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯเพ่ือที่จะไปดูสถานที่ด้วยกัน  
 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เรื่องพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ซึ่งขณะนี้ยุ่งเยอะมาก เนื่องจากอยู่ในฤดูฝน  
(ส.อบต.สมนึก  เทพสมุทร) ขอให้ดําเนินการพ่นหมอกควันด้วย 
 

นายก อบต.   ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดําเนินการฉีดพ่นหมอกควัน เพ่ือป้องกันโรค  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ไข้เลือดออกให้กับสมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอมาด้วย  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๕  การพ่นหมอกควันในกรณีที่มีประชาชนได้ติดเชื้อโรคไข้เลือดออก ขอให้ผู้ที่ทําการ  
(ส.อบต.อุไรรัตน์  มีสมบัติ) ฉีดพ่นหมอกควัน ทําการฉีดในรัศมีจากตัวบ้านห่างออกไป ๑๐๐ เมตร ไม่ใช่ฉีดแค่
    ในตัวบ้านของประชาชนที่ติดเชื้อ ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องแจ้งผู้ที่ทําการฉีดพ่นด้วย  
  

นายก อบต.   ขอให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมทําการชี้แจงให้กับผู้ที่ทําการฉีดพ่นหมอกควัน  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ป้องกันไข้เลือดออกด้วย  
 



    ๑๒ 

 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  กองขยะที่เลยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไป หน่วยงานใดเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการ 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยในพื้นท่ีนั้น 
 

นายก อบต.   เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งในการดูแลรับผิดชอบ ถ้ามีขยะมากอง  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) ทางเราก็ทําการประสานไปที่ผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตําบลนาวุ้ง ให้ไปดําเนินการแก้ไขปัญหา

ขยะที่กองไว้ให้เรียบร้อย 
สมาชิกอบต.หมู่ ๔  เรื่องฝารางระบายน้ํา หมู่ที่ ๔ บ้านเพรียง หน้าบ้านพี่แม็ท ปิดไม่สนิทและไม่แน่น 
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ขอให้ช่วยดําเนินการตรวจสอบด้วย 
 

นายก อบต.   ขอให้กองช่างดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาฝารางระบายน้ําให้กับสมาชิก  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) สภาฯตามท่ีเสนอด้วย  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  ซอยตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน   ปากทางเข้าซอยขอให้ทําการ  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) ขยายให้กว้างกว่าเดิม เนื่องจากเวลารถเข้า-รถออกการเลี้ยวลําบาก มีแนวทางใน

การขยายปากทางเข้าอย่างใดบ้าง  
 

เลขานุการสภาฯ   ต้องทําหนังสือไปที่แขวงการทางหลวงหารือว่ามีวิธีการใดบ้างที่จะสามารถทําการ  
(พันจ่าโทธนัช  ศิริรัตน์)  ขยายปากทางเข้าให้กว้างกว่าเดิม จะดําเนินการให้กับสมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอมา  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๔  โครงการลาดยางแอสฟัลท์ติกซอยข้างวัดเพรียง   ที่ว่าต้องรอหนังสือตอบกลับจาก  
(ส.อบต.ดนัย  ประเทศกล่อม) องค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งและองค์การบริหารส่วนตําบลสํามะโรง ได้ดําเนินการ

ถึงไหนแล้ว 
 

นายก อบต.   รอทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําหนังสือตอบกลับมาที่องค์การบริหารส่วนตําบล  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) โพไร่หวาน  เพ่ือที่จะดําเนินการทําโครงการลาดยางแอสฟัลท์ติก ซอยข้างวัดเพรียง  
 และจะแจ้งให้สมาชิกสภาฯทราบ เมื่อได้รับหนังสือ  
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๖  ขอให้ดําเนินการทําผนังกั้นดินพัง เนื่องจากในหน้าน้ําหลากได้เกิดการพังทลายของ  
(ส.อบต.คณาธิป  นวนพลอย)   ดินลง ทําให้เกิดความเสียหาย เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวขอให้ดําเนินการแก้ไขทํา

ผนังก้ันดินด้วย 
 

นายก อบต.   จะลงไปตรวจสอบพื้นท่ีและดําเนินการทําผนังก้ันดิน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก  
(สิบเอกวัลลภ  แจ่มจ ารัส) สภาฯตามท่ีเสนอมา 
 

สมาชิกอบต.หมู่ ๑  ขอให้ปรับปรุงทางลงซอยบ้านปลายนา เนื่องจากปากทางลงซอยพื้นผิวไม่สม่ําเสมอ  
(ส.อบต.ประสงค์  เจดีย์พราหมณ์)รถเลี้ยวเข้าออกลําบาก ขอให้ดําเนินการปรับปรุงด้วย 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง จะดําเนินการปรังปรุงปากทางลงซอยบ้านปลายนาให้กับสมาชิกสภาฯตามท่ีเสนอมา 
(นายวินัย  กู้นาม) 
   



    ๑๓ 

 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ขอเชิญ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) 
 
ที่ประชุม   ไม่มี 
 
ประธานสภาฯ                    ขอนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) และจะส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งต่อไปให้ 
 
ประธานสภาฯ                    เม่ือทีป่ระชุมไม่มีเรือ่งเสนอแล้ว  ดิฉันขอขอบคุณ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร และ 
(ส.อบต.พรทิพย์  แจ่มจ ารัส) หัวหน้าส่วน ราชการทุกท่าน  ที่เสียสละเวลามาประชุมในวันนี้ขอปิดประชุม ขอบคุณ 
 
ปิดประชุมเวลา   เวลา ๑๐.๔๕ นาฬิกา 
 
 

 (ลงชื่อ)  พันจ่าโท                        ผู้จดรายงานการประชุม 
                         (ธนัช        ศิริรัตน์)  
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลโพไร่หวาน  
 
     ..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 

..................................................................................................... 
 

     (ลงชื่อ)                                    ผู้รับรองรายงานการประชุม  
                            (นางพรทิพย์   แจ่มจํารัส)  
               ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตาํบลโพไร่หวาน  
 
 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน 

 

วัน/เดือน/ปี ท่ีได้รับการตรวจรายงานการประชุม
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 
(ลงช่ือ) 
          (นางอุไรรัตน์    มีสมบัติ) 
 (ลงช่ือ) 
          (นายประสงค์  เจดีย์พราหมณ์) 
(ลงช่ือ) 

         (นายรัชชานนท์  มูลสะอาด) 

 


